

0164/112

วันที่ 25 สิงหาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2021 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (“Banpu NEXT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPP”) ที่ถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 50 เข้าลงทุนในบริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด (“BYG”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ซึ่งเป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ มีมูลค่ารวม 300 ล้านบาท โดยบริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่าย Club Car (รถไฟฟ้าอเนกประสงค์) อย่างเป็นทางการ ซึ่งให้บริการทั้งการขาย เช่า สัมปทานรถไฟฟ้าในประเทศไทย ลาว และ กัมพูชา ที่สามารถปรับแต่งให้สามารถใช้งานได้หลากหลายธุรกิจ นอกเหนือไปจากสนามกอล์ฟ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยการลงทุนดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

ซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด คือ นายชินนิต ว่องกุศลกิจ และครอบครัว ซึ่งนายชินนิต ว่องกุศลกิจ เป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้นการลงทุนใน BYG จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

การซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในครั้งนี้ มีมูลค่ารวม 300 ล้านบาท ซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทที่ 4 มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.6% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น รายการเกี่ยวข้องกันนี้จึงเป็นรายการขนาดกลางที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ตามรายงานงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกาสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600 โทรสาร +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road,

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600 F. +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com

30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศสิ่งส่งมาพร้อมหนังสือนี้

การลงทุนในครั้งนี้เป็นการต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ตามกลยุทธ์ “Greener & Smarter” ของกลุ่มบ้านปูฯ ในการขยายธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าหรือ E-mobility ให้มีความหลากหลายครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโต ถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจซึ่งกันและกัน ผ่านความร่วมมือในด้านต่างๆ ในอนาคต ทั้งการวิจัยและพัฒนา (R&D) ริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงการสร้าง platform ในการให้บริการเพื่อการเดินทางที่สะดวกสบาย รองรับเทรนด์การใช้พลังงานสะอาดแห่งอนาคต สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการผลักดันการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลแก่นักลงทุนโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



นางสมฤดี ชัยมงคล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2021 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (“Banpu NEXT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BPP) ถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 50 เข้าลงทุนในบริษัท บริษัท ปิยอนด์ กรีน จำกัด (“BYG”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 โดยเป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ มีมูลค่ารวม 300 ล้านบาทโดย บริษัท ปิยอนด์ กรีน จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ และครอบครัว ซึ่งนายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าลงทุนในบริษัท บริษัท ปิยอนด์ กรีน จำกัด จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

1. วันที่คาดว่าจะเข้าทำรายการ

ภายในเดือนกันยายน 2564

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อหุ้นเพิ่มทุน: บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

ผู้ขายหุ้นเพิ่มทุน: บริษัท ปิยอนด์ กรีน จำกัด

ความสัมพันธ์: บริษัท ปิยอนด์ กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่โดยนาย ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ และครอบครัว ซึ่งนายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (“Banpu NEXT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 จะเข้าลงทุนในบริษัท บริษัท ปิยอนด์ กรีน จำกัด (“BYG”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 โดยเป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ มีมูลค่ารวม 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ปิยอนด์ กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่โดยนายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ และครอบครัว ซึ่งนายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ

โดยบริษัท บีเอ็นพี กรีน จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่าย Club Car (รถไฟฟ้าอเนกประสงค์) อย่างเป็นทางการ ซึ่งให้บริการทั้งการขาย เช่า สัมปทานรถไฟฟ้า ในประเทศไทย ลาว และ กัมพูชา ที่สามารถปรับแต่งให้สามารถใช้งานได้หลากหลายธุรกิจ นอกเหนือไปจากสนามกอล์ฟ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และ เงื่อนไขการชำระเงิน

4.1 มูลค่ารวมของรายการ: เป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท

4.2 ขนาดรายการ: จัดเป็นรายการประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดกลาง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลักษณะ และขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา: มูลค่าของรายการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 300 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 48,136 ล้านบาท เมื่อกำหนดแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 0.60 (ใช้งบการเงินรวม ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)

$$= 300 \text{ ล้านบาท} / 48,136 \text{ ล้านบาท}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.60$$

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่โดยนายชินท์ ว่องกุศลกิจ และครอบครัว ซึ่งนายชินท์ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานกรรมการของบริษัท ซึ่งนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้องข้างแล้วรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่งในบริษัทฯ
1. นายชินท์ ว่องกุศลกิจ	ประธานกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2021 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 กรรมการดังกล่าวไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้และไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณาถึงแผนความร่วมมือกันทางธุรกิจในด้านของการขายและให้เช่ารถไฟฟ้า แบตเตอรี่ รวมถึง การซ่อมบำรุงด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์โดยภาพรวมต่อบริษัทฯ

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บน
พื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุก
ประการ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลแก่นักลงทุนโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



นางสมฤดี ชัยมงคล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร